



11. รายการระหว่างกัน

11.1 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในไตรมาส 4 ปี 2547 กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ และนายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและจำหน่ายหุ้นที่อยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัท เพิ่มชัยค้าเหล็ก จำกัด (ไม่ได้ประกอบการ) บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เพิ่มชัยเทรด จำกัด) และกรรมการของบริษัท คือ นายกรีช สุธีรัชย์ เป็นบุตรของนายวีระชัย สุธีรัชย์ และนางบุญศรี สุธีรัชย์ เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สินธีรัชย์ จำกัด บริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด บริษัท เพิ่มสหายสตีล จำกัด และบริษัท สินธีรัชย์ค้าเหล็ก จำกัด และนายวีระชัย สุธีรัชย์ เป็นนำของนายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ต่อมา นายกรีช สุธีรัชย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด และบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด นั้น บริษัทได้ทำการซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด เพื่อมาดำเนินงานภายใต้ชื่อของบริษัท และได้ทำบันทึกที่ระหว่างกัน ที่จะหยุดดำเนินธุรกิจที่เคยดำเนินการอยู่เดิม และในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทได้ชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว สำหรับบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับบริษัท ทำให้ปัจจุบันบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท



11.2 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2547 และในไตรมาส 1 ปี 2548 ซึ่งสามารถแยกเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้

11.2.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี โดยมีนายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ และนางชไมพร ยวงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการของบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ปัจจุบันบริษัทได้ซื้อทรัพย์สินและโอนการดำเนินงานมาอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท และได้ทำบันทึกระหว่างกัน ที่จะหยุดดำเนินการธุรกิจที่เคยดำเนินการอยู่เดิม	1. บริษัทจำหน่ายเหล็กเคลือบสีให้บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ในปี 2547 จำนวน 11.30 ล้านบาท และให้บริการรับจ้างตัดและวัดขึ้นลอนหลังคาเหล็กเคลือบสีแก่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ในปี 2547 จำนวน 23.30 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มียอดลูกหนี้การค้าค้าง จำนวน 19.00 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว 2. บริษัทซื้อสินค้าและวัตถุดิบ จากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ในปี 2547 จำนวน 56.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อตามธุรกิจปกติ จำนวน 18.56 ล้านบาท และเป็นการซื้อจากการที่บริษัทได้ทำการซื้อทรัพย์สิน และการดำเนินธุรกิจจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด จำนวน 37.76 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มียอดเจ้าหนี้การค้าค้าง จำนวน 36.53 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว 3. บริษัทซื้อ (1) ที่ดิน 1 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 85143 เนื้อที่ 4 ไร่ 75 ตารางวาและ (2) อาคาร 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารโรงงานชั้นเดียว อาคารเอนกประสงค์ อาคารโรงจอดรถ มูลค่ารวม 32.06 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจำนวน 1.06 ล้านบาท) (3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องขึ้นลอนหลังคา 5 เครื่อง เครื่องปั๊มงานครอบ 2 เครื่องและเครื่องตัดเหล็ก 2 เครื่อง มูลค่ารวม 9.25 ล้านบาท (4) ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน มูลค่า 3.40 ล้านบาท (5) เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องใช้สำนักงาน มูลค่า 0.89 ล้านบาท และ (6) งานระหว่างการติดตั้งหลังคาโรงงาน มูลค่า 5.61 ล้านบาท จากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ในปี 2547 จำนวนรวมทั้งสิ้น 51.21 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ซื้อที่ดิน และเครื่องจักร คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 41.77 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว	- บริษัทจำหน่ายเหล็กเคลือบสีให้บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด เพื่อนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี และให้บริการรับจ้างตัดเหล็กเคลือบสีตามขนาดที่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัดระบุ โดยราคาของบริษัทจำหน่ายสินค้า และอัตราที่ให้บริการตัดเหล็กเคลือบสี แก่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด เป็นการจำหน่ายและเป็นอัตราค่าบริการในราคาตลาดและเป็นราคาและเป็นอัตราเดียวกันกับการจำหน่ายและให้บริการแก่บุคคลภายนอก - เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าและวัตถุดิบตามการค้าปกติ และเป็นการซื้อตามการซื้อทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด มาดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท โดยราคาของบริษัทซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัดตามการค้าปกติ เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกันกับการซื้อจากบุคคลภายนอก ส่วนราคาของบริษัทซื้อสินค้าและวัตถุดิบตามการซื้อทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจ เป็นการซื้อในทุนที่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัดได้ซื้อมา - บริษัทซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และงานระหว่างการติดตั้ง ซึ่งใช้ในการดำเนินงานจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด โดยราคาซื้อ ที่ดิน อาคาร เป็นราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาซึ่งเท่ากับราคาประเมินของบริษัท ทบทวี แอปพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ที่ประเมินราคาเท่ากับ 31 ล้านบาท สำหรับราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทซื้อเป็นราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 1.77 ล้านบาท ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ที่ประเมินราคาเท่ากับ 11.02 ล้านบาท ส่วนราคาซื้อรถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานที่บริษัทซื้อ เป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่ ส่วนงานระหว่างการติดตั้งหลังคาโรงงานที่บริษัทซื้อ เป็นราคาเดียวกันกับการซื้อจากบุคคลภายนอก



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		<p>4. บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการติดตั้งหลังคาที่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ในปี 2547 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 มียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระ จำนวน 4.79 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด ในปี 2547 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 มียอดเจ้าหนี้การค้าค้างชำระ จำนวน 0.60 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทย่อยได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- บริษัทย่อยให้บริการติดตั้งหลังคาที่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด โดยอัตราที่ให้บริการติดตั้งแก่บริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด เป็นอัตราการให้บริการในราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกันกับการให้บริการแก่บุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทย่อยซื้อวัสดุ ยางซีลีโคน สำหรับการติดตั้งหลังคาจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด โดยราคาที่บริษัทย่อยซื้อจากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด เป็นราคาซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกันกับการซื้อจากบุคคลภายนอก</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการทั้งห้ารายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทจำหน่ายสินค้า และอัตราที่ให้บริการเป็นราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการกับบุคคลภายนอก และราคาที่บริษัทซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นราคาที่เหมาะสม</p>
<p>2. บริษัท สินธีรชัย จำกัด ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเหล็กแผ่นวิลาสที่นำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ประเภท บีบ รวมทั้งค้า เหล็กแผ่นชั้นสอง โดยมี นายวีระชัย สุธีรชัย และนางบุญศรี สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายวีระชัย สุธีรชัย เป็นนายของนายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์</p>	<p>นายกรีช สุธีรชัยกรรมการของบริษัท มีญาติเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สินธีรชัย จำกัด โดยบริษัท สินธีรชัย จำกัด มีผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. กลุ่มญาติของนายกรีช สุธีรชัย ร้อยละ 99.09</p> <p>2. อื่น ๆ ร้อยละ 0.91</p> <p>ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นายกรีช สุธีรชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>1. บริษัทจำหน่ายเหล็กรีดเย็นให้บริษัท สินธีรชัย จำกัด ในปี 2547 มูลค่า 45.38 ล้านบาท ซึ่งมียอดลูกหนี้การค้า คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 7.64 ล้านบาท และบริษัท สินธีรชัย จำกัด ได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1 ปี 2548</p> <p>2. บริษัทซื้อสินค้าเหล็กนำเข้า ได้แก่ เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กชุบสังกะสี และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี จากบริษัท สินธีรชัย จำกัด ในปี 2547 จำนวน 107.72 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้การค้า คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 24.09 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1 ปี 2548</p>	<p>- เนื่องจากลูกค้าของบริษัท สินธีรชัย จำกัด ต้องการซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมกับสินค้าของบริษัท สินธีรชัย จำกัด ดังนั้นบริษัท สินธีรชัย จำกัด จึงมาซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นจากบริษัท ซึ่งราคาที่บริษัทจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นให้แก่บริษัท สินธีรชัย จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกันกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทจำเป็นต้องซื้อสินค้าเหล็กนำเข้า จากบริษัท สินธีรชัย จำกัด เนื่องจากเดิมบริษัทไม่ได้มีการนำเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศเป็นประจำ แต่มีการซื้อเหล็กจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว ทำให้บริษัทไม่ได้ของเงินกู้สำหรับการเปิด L/C ดังนั้นบริษัทจึงซื้อผ่านบริษัท สินธีรชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าสินค้าเหล็กเป็นหลัก ซึ่งราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท สินธีรชัย จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาด และในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ขออนุมัติวงเงินกู้ L/C จำนวน 30 ล้านบาทจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทสามารถนำเข้าสินค้าเหล็กได้โดยตรง</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งราคาที่บริษัทซื้อ/ขายสินค้า จากบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นราคาหรืออัตราเดียวกันกับที่กำกับบุคคลภายนอก</p>



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเหล็กแผ่นวิลาส และเหล็กแผ่นวิลาสชั้นสองที่นำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ประเภท ปีบ โดยมีนาย วีระชัย สุธีรัชย์ และนางบุญศรี สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายวีระชัย สุธีรัชย์ เป็นน้ำชายของนายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์	นายกริช สุธีรัชย์ กรรมการของบริษัท มีญาติเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. กลุ่มญาติของนายกริช สุธีรัชย์ ร้อยละ 96.00 2. อื่น ๆ ร้อยละ 4.00 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นายกริช สุธีรัชย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทจำหน่ายเหล็กรีดเย็นให้กับบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2547 มูลค่า 46.86 ล้านบาท ซึ่งบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว 2. บริษัทซื้อเหล็กชุบสังกะสีจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2547 จำนวน 19.42 ล้านบาท ซึ่งบริษัทชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว 3. บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องจักรสำหรับการตัด (Cutting Machine) 2 เครื่องและเครื่องจักรสำหรับการตัดตามขนาด (Cut to Length Machine) 1 เครื่อง จากบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2547 จำนวน 21.86 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้การค้า คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 23.38 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว	- เนื่องจากลูกค้าของบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมกับสินค้าของบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้นบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมาซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นจากบริษัท ซึ่งราคาที่บริษัทจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นให้แก่บริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกันกับการขายให้บุคคลภายนอก - บริษัทจำเป็นต้องซื้อสินค้าเหล็กที่ต้องนำเข้าจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเดิมบริษัทไม่ได้มีการนำเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศเป็นประจำ แต่มีการซื้อเหล็กจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว ทำให้บริษัทไม่ได้ขอวงเงินกู้สำหรับการเปิด L/C ดังนั้นบริษัทจึงซื้อผ่านบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าสินค้าเหล็กเป็นหลัก โดยราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาด และในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ขออนุมัติวงเงินกู้ L/C จำนวน 30 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทสามารถนำเข้าสินค้าเหล็กได้โดยตรง - บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับการตัด เนื่องจากเหล็กแผ่นวิลาสมีความหนาใกล้เคียงกับความหนาของเหล็กแผ่นรีดเย็น ประกอบกับปริมาณการใช้เหล็กแผ่นวิลาสลดลง เนื่องจากผู้บริโภคนำวัสดุอื่นมาทดแทน เช่น พลาสติก เป็นต้น ซึ่งราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 1.08 ล้านบาท ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ที่ประเมินราคาเท่ากับ 22.94 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการทั้งสามรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรทำรายการนี้เป็นกรทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งราคาที่บริษัทซื้อ/ขายสินค้า และราคาที่บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นราคาหรืออัตราเดียวกันกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นที่ ติดตามขนาดที่ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่ง จำหน่ายให้กลุ่มลูกค้า OEM ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างชาติที่ใช้เหล็กแผ่นรีด เย็นไปป้อนขึ้นรูปเป็นสินค้า โดยมีนายวิระ ชัย สุธีรัชย์ นายบุญศรี สุธีรัชย์ และนาย ไพฑูรย์ ประมพณวิชัยกุล เป็นกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายวิระชัย สุธีรัชย์ เป็น น้องชายของนายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์	นายกริช สุธีรัชย์ กรรมการของบริษัท มีญาติเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด โดยบริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด มีผู้ถือหุ้น คือ 1. กลุ่มญาติของนายกริช สุธีรัชย์ ร้อยละ 60.00 2. อื่น ๆ ร้อยละ 40.00 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นายกริช สุธีรัชย์ ได้ลา ออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล เว็ลด์ จำกัด (มหาชน)	- บริษัทจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและชนิดแผ่น ให้บริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด ในปี 2547 จำนวน 1.87 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว	- บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคา ที่บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น ราคาเดียวกันกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ นี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทจำหน่ายสิน ค้าเป็นราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายสินค้ากับบุคคลภายนอก
5. บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ("AMC") ประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็ก แผ่นรีดร้อนและรีดเย็น ปัจจุบัน AMC เน้นการทำตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นหลัก ซึ่งสินค้าของ AMC ยังไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้า และไม่มีการทำตลาด เหล็กแผ่นรีดเย็น แต่เพื่อไม่เป็นการจำกัด ขอบเขตการค้าในธุรกิจ หากตลาดเหล็ก แผ่นรีดร้อนอ้อมตัว AMC จึงจะทำตลาด เหล็กแผ่นรีดเย็น โดย AMC จำเป็นต้องจัด หาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่สำหรับเหล็ก แผ่นรีดเย็น ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจักรและ อุปกรณ์สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมถึง การหาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นตลาดเหล็กรีด เย็น AMC มีนายชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์ นางสาว เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย และนางสาวอารตี เพียรสัมฤทธิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม ซึ่งนายชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์ เป็นพี่ ชายของนายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์	นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการของบริษัท มี ญาติเป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. เอเซีย เมทัล โดยบมจ. เอเซีย เมทัล มีผู้ถือหุ้น คือ 1. กลุ่มญาติของนายชูเกียรติ ร้อยละ 68.65 2. อื่น ๆ ร้อยละ 31.35	- บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนจากบมจ. เอเซีย เมทัล ในปี 2547 จำนวน 65.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว	- เนื่องจากลูกค้าของบริษัทต้องการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน พร้อมกับสินค้าของบริษัท โดยให้ บริษัทเป็นผู้จัดหาเหล็กแผ่นรีดร้อนให้ ดังนั้นบริษัทจึงซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนตามความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดและไม่แตกต่างจากที่บริษัทซื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ นี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และราคาที่บริษัทซื้อนั้น ต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
6. บริษัท คอสโมแคร์เอช จำกัด ประกอบธุรกิจ โบว์ลิง โดยมีนายวีระชัย สุธีระชัย และนางบุญศรี สุธีระชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายวีระชัย สุธีระชัย เป็นเจ้าของของนายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์	นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ และนายกรีช สุธีระชัย กรรมการของบริษัท มีญาติเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท คอสโมแคร์เอช จำกัด โดยบริษัท คอสโมแคร์เอช จำกัด มีผู้ถือหุ้น คือ 1. กลุ่มญาติของนายชูเกียรติ ร้อยละ 2.35 2. กลุ่มญาติของนายกรีช สุธีระชัย ร้อยละ 95.00 3. อื่น ๆ ร้อยละ 2.65 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นายกรีช สุธีระชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)	- บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประกอบด้วยเครื่องผลิต 3 เครื่อง และเครื่องสำหรับกัด 1 เครื่อง จากบริษัท คอสโมแคร์เอช จำกัด ในปี 2547 จำนวน 59.76 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ซื้อเครื่องจักร คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 63.94 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว	- บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับการตัดของบริษัท จากบริษัท คอสโมแคร์เอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของนายวีระชัย สุธีระชัย ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่นรีดร้อน สามารถนำมาตัดเหล็กแผ่นรีดเย็นได้ และสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทันที โดยราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท คอสโมแคร์เอช จำกัด เป็นราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 2.58 ล้านบาท ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ที่ประเมินราคาเท่ากับ 62.34 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
7. บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการรับติดตั้งหลังคาเหล็ก โดยมีนายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ และนางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการของบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ทำให้บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	- บริษัทจ้างบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด เพื่อรื้อและติดตั้งหลังคาของบริษัท ในปี 2547 จำนวน 1.27 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 1.27 ล้านบาท	- บริษัทจ้างบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอร์ค จำกัด ให้เปลี่ยนหลังคาเดิมของโรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จากหลังคากระเบื้องใยหิน ซึ่งเริ่มรื้อและมีรอยแตกร้าว เป็นหลังคาเหล็ก โดยอัตราค่าจ้างเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และอัตราค่าจ้างเป็นอัตราตลาด
8. ซื้อที่ดินจาก นายวีระชัย สุธีระชัย	นายวีระชัย สุธีระชัย เป็นบิดาของนายกรีช สุธีระชัย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มสินสตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นายกรีช สุธีระชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)	- บริษัทซื้อที่ดิน 3 แปลงซึ่งติดกัน และติดกับที่ดินแปลงที่บริษัทซื้อจากบริษัท สยามคัลเลอร์วิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยโฉนดเลขที่ 2351, 5692 และ 9750 เนื้อที่รวม 32 ไร่ 65.3 ตารางวา จากนายวีระชัย สุธีระชัย ในปี 2547 จำนวน 64.33 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ซื้อที่ดินคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 62.50 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2548 บริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว	- บริษัทซื้อที่ดิน จากนายวีระชัย สุธีระชัย เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งราคาที่บริษัทซื้อจากนายวีระชัย สุธีระชัย เป็นราคาที่เท่ากับราคาประเมินของบริษัท ทบทวี แอฟโพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ที่ตารางวาละ 5,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นราคาที่เหมาะสมและเท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
9. ซื้อที่ดินจาก นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์	นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มสินสตีล จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.80 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	- บริษัทซื้อที่ดิน 1 แปลง ติดกับที่ดินแปลงที่บริษัทซื้อจากบริษัท สยามคัลเลอร์วิท จำกัด ตามโฉนดเลขที่ 81270 เนื้อที่ 1 ไร่ 32 ตารางวา จากนายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในปี 2547 จำนวน 2.16 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ซื้อที่ดินคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 2.13 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2548	- บริษัทซื้อที่ดิน จากนายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งราคาที่บริษัทซื้อจากนายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ เป็นราคาที่เท่ากับราคาประเมินของบริษัท ทบทวี แอฟโพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ที่ตารางวาละ 5,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นราคาที่เหมาะสมและเท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
10. การค้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นโดย นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ และนางชไมพร ยวงวงศ์ไพบูลย์	นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท นางชไมพร ยวงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 100.00 ล้านบาท ในปี 2547 โดยมีนายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ และนางชไมพร ยวงวงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 100 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 250 ล้านบาท	- ในปี 2547 บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อชำระค่าที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท และในไตรมาส 1 ปี 2548 ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงกู้ยืมเงินระยะสั้น จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ และเมื่อบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทจะนำเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
11. การซื้อหุ้นของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด	กรรมการของบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด ซึ่งในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด ทำให้บริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	- ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด มูลค่า 1 ล้านบาท ในราคาพาร์ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ทำให้เกิดค่าความนิยมติดลบ จำนวน 3.95 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นรายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ในส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2548	- บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวคส์ จำกัด เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการธุรกิจหลังคาเหล็กซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การถอดแบบ การประเมินราคา รวมถึงการติดตั้งด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

11.2.2 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เพิ่มชัยเทรด จำกัด) ประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็กแผ่นขึ้นสอง ใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก ใช้แรงงานคนในการตัด คัดแยก จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการคัดแยก และจัดเก็บ ซึ่งเหล็กแผ่นขึ้นสองจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่นำเหล็กขึ้นสองมาตัดเป็นแผ่นเพื่อนำไปใช้ในขบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิต กลอนประตู บานพับ ชิ้นส่วนจักรยาน รถเข็น เป็นต้น โดยมีนางสุภาพร สุธีรัชย์ นายชัยวัฒน์ แซ่อึ้ง นางสาวโสภณา เพียรสัมฤทธิ์ และนางแสงจันทร์ ลี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ และนายกรีช สุธีรัชย์ กรรมการของบริษัท มีญาติเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด โดยบริษัท เพิ่มชัย พาณิชย จำกัด มีผู้ถือหุ้น คือ 1. กลุ่มญาติของนายชูเกียรติ ร้อยละ 12.00 2. กลุ่มญาติของนายกรีช สุธีรัชย์ ร้อยละ 65.00 3. อื่น ๆ ร้อยละ 23.00 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นายกรีช สุธีรัชย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและชนิดแผ่นขึ้นร่อง ให้บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด ในปี 2547 จำนวน 57.93 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และในไตรมาส 1 ปี 2548 จำนวน 20.24 ล้านบาท ซึ่งมียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 จำนวน 2.75 ล้านบาท 2. บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนขึ้นหนึ่ง จากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด ในปี 2547 จำนวน 73.82 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหนี้เรียบร้อยแล้ว และในไตรมาส 1 ปี 2548 จำนวน 99.48 ล้านบาท ซึ่งมียอดเจ้าหนี้การค้าค้างชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 จำนวน 106.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	- บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด โดยราคาของบริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท เพิ่มชัย พาณิชย จำกัดเป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกันกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอก - เนื่องจากในการจัดซื้อเหล็กแผ่นขึ้นสองของบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัดบางครั้ง จะมีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนขึ้นหนึ่งถูกขายนาร่วมกับเหล็กแผ่นขึ้นร่อง ซึ่งบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด ไม่มีความชำนาญในการขายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนขึ้นหนึ่ง ดังนั้นบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด จึงได้นำเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนขึ้นหนึ่งมาจำหน่ายให้บริษัท โดยราคาที่บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด เป็นราคาเดียวกับราคาที่บริษัทซื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทจำหน่ายสินค้าและราคาที่บริษัทซื้อสินค้าเป็นราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายสินค้าและซื้อสินค้ากับบุคคลภายนอก



11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้

รายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เช่น การจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นรองให้กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด นั้น เป็นการจำหน่ายสินค้าตามการค้าปกติของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดราคาขายสินค้าและเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไปของบริษัท โดยไม่มีการให้เงื่อนไขพิเศษแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับการซื้อสินค้านั้น บริษัทได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นหนึ่งจากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด นำมาจำหน่ายเนื่องจากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด ไม่มีความชำนาญในการขายเหล็กแผ่นชั้นหนึ่ง โดยราคาและเงื่อนไขที่สั่งซื้อจากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด นั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะเจรจาต่อรองราคาให้เป็นไปตามราคาตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและเงื่อนไขการค้าแล้ว พบว่า รายการระหว่างกันทั้งการจำหน่ายสินค้าและการซื้อสินค้านี้เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและจะไม่เกิดขึ้นอีก เช่น การจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการจำหน่ายสินค้าตามการค้าปกติของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดราคาขายสินค้าและเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไปของบริษัท โดยไม่มีการให้เงื่อนไขพิเศษแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับการซื้อสินค้านั้น บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าเหล็กจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง นำมาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจะสั่งซื้อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น โดยราคาและเงื่อนไขที่สั่งซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะเจรจาต่อรองราคาให้เป็นไปตามราคาตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและเงื่อนไขการค้าแล้ว พบว่า รายการระหว่างกันทั้งการจำหน่ายสินค้าและการซื้อสินค้านี้เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท สำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่อาคารโรงงานเดิมไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ประกอบกับที่ดินแปลงที่ซื้อนั้น ติดกับที่ดินแปลงเดิมของบริษัท ซึ่งมีความสะดวกในการขยายงาน และการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการซื้อเพื่อกำล้างการผลิตของบริษัท ประกอบกับราคาที่ซื้อนั้น ราคาที่ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนั้นการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท สำหรับการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและมีการค้ำประกันโดยกรรมกรนั้น เป็นการหาแหล่งเงินกู้ชั่วคราวเพื่อชำระหนี้การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อสต็อกสินค้า เนื่องจากราคาเหล็กรีดเย็นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นการกู้ยืมเงินดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องดังกล่าว บริษัทจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบและขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.4

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจำหน่ายสินค้า และการซื้อสินค้า เป็นต้น บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการจะต้องปฏิบัติ



ตามระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย หากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

สำหรับรายการระหว่างกันทั้งการจำหน่ายสินค้าและการซื้อสินค้า กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด และบริษัท อื่นใดที่มีผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด รวมถึงบริษัทที่บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด มีอำนาจควบคุม บริษัทจะถือเสมือนว่าเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบ 56-1 ด้วย

11.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท สยามคัลเลอร์วอร์ช จำกัด บริษัท ลินธิร์ชัย จำกัด บริษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพิ่มสหยาสตีล จำกัด บริษัท คอสโมเรครีเอชั่น จำกัด และบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีการทำรายการกับบริษัทเหล่านี้ อีก สำหรับการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นการทำการรายการอย่างต่อเนื่อง เป็นการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ และมีราคาตลาดอ้างอิง อย่างไรก็ตามหากบริษัทและบริษัทย่อยทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทเหล่านี้ในอนาคต รวมทั้งบริษัทอื่นใดที่มีผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเสมือนว่าการทำการรายการดังกล่าวเป็นการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และเป็นรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบ 56-1 ด้วย

นอกจากนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการระหว่างกัน และจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นลักษณะนอกเหนือจากการ



คำระหว่างกันข้างต้น บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี